

### ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขยายระยะเวลาการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณี ทรัพย์สินที่กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติที่ไม่สามารถลงทุนได้ และการได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและบริหารจัดการ กองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี (ES-MF) (ชื่อเดิม กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (TMBMF))
2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ES-PVD-MONEY) (ชื่อเดิม กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES-PVD-MONEY))
3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-MRMF) (ชื่อเดิม กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBRMF))

ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนดังกล่าวข้างต้น มีการลงทุนในตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) โดย ณ วันที่กองทุนลงทุน BTSG มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ที่ระดับ A- ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโครงการจัดการ กองทุนกำหนด ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) องค์กรของ BTSG เป็นระดับ BBB+ จึงทำให้ตราสารที่กองทุนลงทุนไว้มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาด คุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมตลาดเงินสามารถลงทุนได้ โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการแก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ (ครบกำหนดแก้ไขวันที่ 23 มิถุนายน 2567) กรณีแก้ไขไม่ทันต้องขอความยินยอมจากผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนเพื่อขยายระยะเวลาการแก้ไข อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงเหลือตั๋วแลกเงิน ที่ออกโดย BTSG อีกสองรุ่น ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และ 31 กรกฎาคม 2567 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณา แล้วและมีความเห็นว่าการถือครองตราสารทั้ง 2 รุ่นจนครบกำหนดอายุไถ่ถอน จะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นย ลงทุนและกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงได้ขอความยินยอมจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ.ธนาคารกสิกรไทย) ในการขยายระยะเวลาการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนได้ให้ความยินยอมให้กองทุนถือครองตั๋วแลกเงินที่ออกโดย BTSG ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะครบ กำหนดไถ่ถอน

บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 -17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน